

Hong Nguyen

**Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGD Giáo Phận Phú Cường  
Tin Mừng Chúa Giê-su theo Thánh Lu-ca (Lc 19: 11-28): SINH LỜI NÉN BỐC CHÚA TRAO.**

11 Khi dân chúng đang nghe những chuyện ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một chuyện nữa, vì Ngài đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tin rằng là triều đế Thiên Chúa sắp xuống trên đời này. 12 Vậy Ngài nói: "Có một người quý tộc kia đi phòn xa lãnh những người quyên, rồi trở về. 13 Ông gọi những người trong các trại của ông đến, phát cho họ một nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tôi khi tôi về". 14 Những người nào ghét ông, nên họ cầm một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: "Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi".

15 Sau khi lãnh những người quyên, ông trở về. Bấy giờ ông truy vấn người nào đã giao bạc cho, để xem người nào làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thì nói: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được một nén". 17 Ông bảo người ấy: "Khá lắm, hãy đem tiền tài đi! Vì anh đã trung thành trong việc nhỏ, thì hãy cầm quyên cai trị một thành". 18 Người thì nói: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén". 19 Ông cũng bảo người ấy: "Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành".

20 Rồi người thì nói ba lần: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bạc khấn đi kìa". 21 Tôi sẽ ngài, vì ngài là người khốc nghiệt, đòi cái không gọi, gọi cái không gieo". 22 Ông nói: "Hãy đem tiền tài đi! Tôi cầm lợi nhiều hơn anh mà xin anh. Anh đã biết tôi là người khốc nghiệt, đòi cái không gọi, gọi cái không gieo. 23 Thưa sao anh không gọi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi về, tôi mới rút ra được số vốn lớn hơn chứ!" 24 Rồi ông bảo những người đó: "Lấy lợi nên bạc nó gọi mà đưa cho người đã có một nén". 25 Họ thưa ông: "Thưa ngài, anh ấy có một nén rồi!" 26 -"Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi".

27 "Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy đến chúng tôi đây và gọi tôi chủ trên một ngày". 28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi về, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

## Suy niệm/SỜ NG VÀ CHIA SỜ

"Sao ngón i không gõ i bả c Ta ã ngân hàng". Lũ i khi n trách cã a ngón i quý tã c dành cho ngón i đũ y tã lũ i bi ng chính là lũ i nhũ c nhũ đũ y yêu thũ ng cã a Chúa dành cho chúng ta trong vi c chu toàn bũ n phũ n hũ ng ngày. Đũ ng sao nhũ ng, hũ c gõ ng hũ t sũ c đũ làm sinh lũ i nhũ ng gì Chúa trao phó cho ta.

Nhìn vào bàn tay vũ i năm ngón ngũ n dài khác nhau, chúng ta có thũ nhũ n ra nét đũ p cã a Chúa ban tũ ng: tuy mũ i ngón khác biũ t, thũ nhũ ng chúng là mũ t kiũ t tác đũ tũ o nên nét đũ p cho cuũ c sũ ng con ngũ i. Quũ thũ , chính sũ khác biũ t cã a năm ngón tay tũ o nên thũ quân bình và nét đũ p cho bàn tay. Nũ u mũ i ngón tay đũ u nhũ nhau, cùng dài hay cùng ngũ n, chúng ta có thũ hình dung ra đũ u gì đó không quân bình, đũ u gì đó thũ a thũ i. Và dĩ nhiên, sũ mũ t quân bình và thũ a thũ i sũ làm biũ n đũ ng bàn tay.

Cuũ c sũ ng con ngũ i cũng thũ , mũ i chúng ta là mũ t tuyũ t tác cã a Thiên Chúa. Mũ i ngón i đũ u đũ c trân quý và tôn trũ ng nhũ nhau trũ c mũ t Chúa. Dù chúng ta có là ngũ i cao hay thũ p, ngũ i khũ e mũ nh hay yũ u đũ u i, ngũ i lạnh lũ i hay chũ m chũ p, v.v. nhũ ng đũ u ỹ không phũ n ánh giá trũ đĩch thũ c cã a con ngũ i. Giá trũ đĩch thũ c cã a mũ i ngũ i chúng ta đũ c nhìn nhũ n và đánh giá khi mũ i chúng ta biũ t sũ ng chu toàn trách nhiũ m và bũ n phũ n cã a chính mình. Đó là cách thũ làm cho nhũ ng tài năng mà Chúa ban tũ ng sinh hiũ u quũ .

**\*SUY TỜ VÀ QUYũ T TÂM HÀNH Đũ NG:** Kenner - mũ t nhà hùng biũ n - đã tũ ng nói: "hũ thũ p lên mũ t que diêm, còn hũ n là ngũ i nguyũ n rũ a bóng tũ i". Hũ c gõ ng làm nhũ ng đũ u tũ t đũ p cho đũ i bũ ng khũ năng tũ ng xũ ng cã a chính mình đó là cách thũ chúng ta đang làm sinh lũ i quũ tũ ng đón nhũ n tũ Chúa, đũ cho chính chúng ta và thũ giũ i ngày càng tũ t đũ p hũ n.

**\*Cũ U NGUYũ N VÀ SỜ NG Cũ U NGUYũ N:** Lũ y Chúa, chúng con thũ t hũ i tiũ c vì biũ t bao lũ n chúng con không biũ t làm sinh lũ i nhũ ng nén bũ c Chúa trao. Chúng con chũ ngũ i thũ m trách Chúa, trách sũ phũ n mình. Chúng con quên rũ ng biũ t bao ngũ i hũ có hoàn cũ nh đáng thũ ng hũ n chúng con, nhũ ng hũ vũ n sũ ng tũ t. Xin Chúa tha thũ và biũ n đũ i chúng con. Amen.

GKGD Giáo Phũ n Phú Cũ ng

Kính chuyũ n:

Hũ ng

-----